

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๔/ว ๘๘๕๖



กรมการปกครอง

ถนนอิษฎาภิเศก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๗ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม ๕ วัน (วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน - ถึงวันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗) เพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักในการดำเนินการ ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ที่ได้กำหนดเป็นวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสม โดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

เพื่อให้การบริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เหมาะสมกับบริบทของแต่พื้นที่โดยพิจารณาจากสถิติการให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรตามหนังสือที่อ้างถึง จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ออกคำสั่งกำหนดให้ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น และนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง การแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการเกิดและการตาย ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ตามความเหมาะสม และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด กรณีบุคคลที่อยู่เวรตามคำสั่งมีเหตุจำเป็นต้องออกไปจากสถานที่ตั้งเป็นการชั่วคราวให้เขียนป้ายปิดไว้ในสถานที่ประชาชนเห็นได้โดยง่าย โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วย ทั้งนี้ สำนักทะเบียนกลาง จะเปิดระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานทะเบียน เพื่อสนับสนุนการให้บริการสำนักทะเบียน หากระบบมีปัญหาข้อขัดข้อง ให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประสานการปฏิบัติกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด

/๒. แจ้ง...

๒. แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ ให้แจ้งชักซ้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งของหมู่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการตาย หรือการเกิด กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยให้เตรียมแบบพิมพ์การรับแจ้งการตาย (ท.ร.๔ ตอนหน้า) หรือการรับแจ้งการเกิด (ท.ร.๑ ตอนหน้า) ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เป็นการทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรชิตร์ สัมพันธ์รัตน์)  
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน  
ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร  
โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๐๔๖  
โทรสาร ๐ ๒๗๐๖ ๙๓๖๔